

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การส่งออกเป็นรายได้ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศให้แข่งขันกับประเทศต่างๆ ในตลาดโลก ได้ รัฐบาลจึงได้ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกเช่น การขอคืนภาษีอากร การให้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีทางอ้อม โดยเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการจำหน่ายสินค้าหรือบริการชนิดต่าง ๆ จนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถนำภาษีสินค้าทุนหรือภาษีวัตถุดิบมาหักออก ถ้าภาษีซื้อสินค้าหรือบริการสูงกว่าภาษีขายจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ผู้ประกอบการมีสิทธิขอคืนเป็นเงินสด หรือเป็นเครดิตนำไปหักออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องชำระในเดือนถัดไป สำหรับอัตรากำหนดในปัจจุบันมี 2 อัตราคือ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกประเภทรวมทั้งการนำเข้า และอัตราร้อยละ 0 ใช้สำหรับการประกอบกิจการส่งออกสินค้า และการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ วิธีแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ดำเนินการเช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ภาษีที่ต้องชำระคือภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ เนื่องจากผู้ส่งออกจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 จากมูลค่าส่งออกทำให้ได้รับคืนภาษีซื้อทั้งจำนวน โดยสามารถขอคืนเป็นเงินสดหรือขอเครดิตภาษี และผู้ประกอบการจะต้องมีหน้าที่จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตลอดจนบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และขอคืนภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผู้ประกอบการมีภูมิตำเนาตั้งอยู่

เพื่อให้การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กรมสรรพากรมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ส่งออกให้รวดเร็วขึ้น ออกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.596/2545 และที่ ท. 597/2545 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 มีการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ส่งออกจะได้รับ ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการส่งออกที่ดีแล้วจำนวน 5 ราย ผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียนจำนวน 37 ราย (สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ : 2548)

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดีและผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากรในจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการดำเนินการขอจดทะเบียน ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้กับผู้ส่งออกอื่นในการขอรับสิทธิประโยชน์คืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เร็วขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

ทำให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา

ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร ดังนี้

1. การดำเนินการขอจดทะเบียน
2. ความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
3. ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ประกอบการ

ส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร

ผู้ส่งออกที่ดี หมายถึง ผู้ประกอบการส่งออกที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขออนุมัติจัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี โดยมีคุณสมบัติตามที่กรมสรรพากรกำหนด และได้รับอนุมัติให้มีชื่อเป็นผู้ส่งออกที่ดีของกรมสรรพากร

ผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน หมายถึง ผู้ประกอบการส่งออกที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขออนุมัติจัดระดับเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน โดยมีคุณสมบัติตามที่กรมสรรพากรกำหนด และได้รับอนุมัติให้มีชื่อเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร